

Số: 1907/2016/ACM-CBTT  
V/v: Giá Cổ phiếu giảm sàn

Bắc Giang, ngày 19 tháng 07 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UBCKNN VÀ SGDCK HÀ NỘI

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước.  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường  
Mã chứng khoán: ACM  
Trụ sở chính: Thôn Gốc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang  
Điện Thoại : 0240.222.6669 Fax: 0240.222.6669  
Người công bố thông tin: Phạm Thị Thúy Hạnh.  
Loại thông tin công bố: Theo yêu cầu.

### Nội dung công bố:

Lý do liên quan đến cổ phiếu giảm sàn liên tiếp trong những ngày qua: Một số trang báo mạng đã đưa tin về việc xả thải của Nhà máy “trực tiếp” ra môi trường làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của các Cổ đông, Nhà đầu tư cũng như hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Thực hiện theo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt, Công ty xây dựng hai đập tràn kiến cố bằng bê tông cốt thép và 1 đập chắn bằng đất tạo thành 3 bể lắng nước thải có tổng dung tích 55.000m<sup>3</sup>. Nước thải sản xuất được xử lý theo hệ thống bể lắng 3 ngăn xây dựng giạt cấp, nước qua xử lý từ bể lắng 1 xuống bể lắng 2 và bể lắng 3, sau khi nước qua xử lý được bơm ngược trở lại xưởng sản xuất, sử dụng tuần hoàn. Theo quy trình xử lý này, lưu lượng nước thải ra môi trường là không có và đảm bảo các thông số chỉ tiêu cho phép theo tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất xảy ra sự cố rò rỉ tại thân đập bể lắng 3 nên nước thải tại bể lắng theo mạch nứt ra ngoài môi trường Công ty đã tạm dừng hoạt động sản xuất để khắc phục sự cố rò rỉ này chứ không phải là không chấp hành việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1853/QĐ-UBND ngày 17/11/2014.

Là một Công ty hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực khai thác và sản xuất khoáng sản, Chúng tôi ý thức được trách nhiệm bảo vệ môi trường là một khâu quan trọng trong quá trình phát triển. Chính vì vậy, sự cố rò rỉ nước thải ra ngoài môi trường trong thời gian qua là ngoài chủ ý của Công ty. Dự kiến việc khắc phục triệt để sự cố và có báo cáo văn bản tới cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, giám sát trước khi vận hành hoạt động trở lại trước ngày 30/08/2016.

*Tân trọng!*

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phạm Thị Thủy Hằng*

